



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลของผู้สมควรให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาในการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินงานพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปฏิทินการดำเนินงานพิจารณาให้ปริญญาโทติดมศกดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วัน เดือน ปี	การดำเนินงาน
๒๖ พฤษภาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	๑) คณบดีกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรได้รับปริญญาโทติดมศกดิ์ เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบ (มติเห็นชอบต้องไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของกรรมการที่มาประชุม) ๒) ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลและเอกสาร ๓) หากมีการแก้ไขปรับปรุงเอกสารข้อมูล ให้ผู้นนำเสนอปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอเอกสารที่ไม่มีการแก้ไขแล้ว จำนวน ๑๐ ชุด นำส่งงานการประชุมและกิจการสภา
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาโทติดมศกดิ์ เพื่อพิจารณากลับกรองผู้ถูกเสนอชื่อโดยคณะนำเสนอข้อมูลผู้สมควรได้รับปริญญาโทติดมศกดิ์ คนละไม่เกิน ๑๐ นาที ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและเลือกสรรฯ
๑๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	คณะนำเสนอเอกสารข้อมูลที่คณะกรรมการกลั่นกรองและเลือกสรรฯ พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญาโทติดมศกดิ์ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๑๒ ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและเลือกสรรฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา
๕ กันยายน ๒๕๖๕	๑) คณะนำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับและให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาโทติดมศกดิ์แต่ละระดับ โดยการลงคะแนนลับ ๒) หากมีการแก้ไขปรับปรุงเอกสารข้อมูล ให้คณะปรับปรุงแก้ไขและให้จัดทำเอกสาร จำนวน ๒๖ ชุด นำส่งงานการประชุมและกิจการสภา
๒๓ กันยายน ๒๕๖๕	คณะนำเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาโทติดมศกดิ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับและให้ความเห็นชอบเลือกผู้สมควรได้รับปริญญาโทติดมศกดิ์แต่ละระดับ โดยการลงคะแนนลับ